

**มติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔๕๘ วันพุธ ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕**

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทุกท่าง**

**๖.๑๔ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ  
คณะทันตแพทยศาสตร์**

**สาระสำคัญ** คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. เริ่มเปิดใช้หลักสูตรนี้ ก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๒ โดยสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓

๒. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข : คณะทันตแพทยศาสตร์ เห็นสมควรให้ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาโครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา เรื่องก้าวสู่คุณภาพและความเป็นเลิศทางการจัดการศึกษา เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๓ รวมถึงข้อสรุปจากการประชุมสัมมนาทันตแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ใช้แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมและการจัดการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

๓. การปรับปรุงหลักสูตรนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๔. มหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) ในระดับปริญญาตรี ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยรังสิต

๕. ความต้องการของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร : ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก มีข้อผูกพันตามกติกาสากลซึ่งรวมถึงการบริการด้านสุขภาพ และมีนโยบายทำข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน จึงควรเตรียมทันตแพทยศาสตรบัณฑิตให้มีทั้งองค์ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ พัฒนาตามความก้าวหน้าของสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรจึงต้องเน้นการจัดการกระบวนการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ให้ความสำคัญกับศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ เกิดทักษะทางปัญญา มีทักษะทางการสื่อสาร และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานองค์ความรู้ที่ทันตแพทยสภาให้การรับรอง ตลอดจนสอดคล้องกับพัฒนาการของสังคม

๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดหลักสูตรที่เสนอปรับปรุง ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

**สรุปมติที่ขอ :**

เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม :**

อนุมัติ และให้ดำเนินการต่อไปได้



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พีระ สิทธิอำนวย)  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย